

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 16/11/2016
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao hiệu quả công tác
dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi

Ngày 23/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 08 cho ý kiến về tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và qua nghiên cứu dự thảo báo cáo, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

1. Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi được các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là địa phương vùng đồng bào dân tộc miền núi đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung Nghị quyết đề ra, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu, một số mục tiêu đề ra đạt và có hiệu quả.

Trong quá trình triển khai, cấp ủy các cấp đã thực hiện có kết quả khá tốt một số nhiệm vụ công tác dân vận: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, già làng, người có uy tín để tuyên truyền, hướng vào vận động đồng bào dân tộc tham gia thường xuyên các cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được tăng cường, chính quyền các cấp triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, nhất là ở những thời điểm khó khăn; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ sản xuất,...; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc. Nhờ đó, ý thức tự chủ vươn lên của đồng bào dân tộc miền núi có chuyển biến tiến bộ; kinh tế hàng hóa từng bước phát triển; diện mạo vùng đồng bào dân tộc miền núi có nhiều khởi sắc; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc được giữ gìn và phát huy; đời sống của đồng bào được cải thiện; đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh ngày càng tốt hơn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nổi lên một số hạn chế đó là: Nhận thức, ý thức của đồng bào dân tộc miền núi tuy được nâng lên nhưng chưa sâu sắc. Một số nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết chưa được tổ chức thực hiện, trong đó có những hạn chế nguyên nhân từ công tác dân vận dẫn đến nhận thức chưa đầy đủ, hành động chưa sát. Mục tiêu xây dựng đội ngũ tham gia dân vận, người uy tín còn hạn chế nhất định. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Nguyên nhân hạn chế: Ngoài các nguyên nhân khách quan về điều kiện tự nhiên vùng đồng bào dân tộc miền núi, thu hút đầu tư của doanh nghiệp gặp khó khăn,...; cần nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân vận chưa toàn diện. Một số chính sách dân tộc chưa được cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn. Trong triển khai thực hiện có nơi còn chậm, chưa hiệu quả. Phương thức kiểm tra, giám sát chưa đổi mới, tính chủ động chưa cao.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, khẳng định các nội dung trong Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vẫn còn giá trị thực tiễn cao, có nội dung chưa thực hiện xong, cần tiếp tục thực hiện. Do đó, Hội nghị thống nhất ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU trong thời gian tới. Trong đó, lưu ý cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Quan điểm

- Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi là vấn đề chiến lược; phải thực hiện thường xuyên, kiên trì, có việc phải kiên quyết thực hiện đạt kết quả.

- Phát triển kinh tế là quan trọng, gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc miền núi; giáo dục-đào tạo nâng cao dân trí cùng với văn hóa đi trước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... trong đó, công tác dân vận phải phát huy vai trò, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của vùng đồng bào dân tộc miền núi.

- Phương thức thực hiện, thông qua cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản; đồng thời mở rộng đối tượng đến các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế theo định hướng của cấp ủy các cấp.

2.2. Mục tiêu

Công tác dân vận phải thực sự có hiệu quả làm chuyển biến nhận thức, ý thức tự vươn lên của đồng bào, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục vùng đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh, cải thiện rõ rệt đời sống

của Nhân dân. Xây dựng được đội ngũ cán bộ dân tộc tại chỗ đảm bảo cơ cấu hợp lý và cán bộ làm công tác dân vận có năng lực, khả năng tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động đồng bào dân tộc miền núi thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của địa phương; sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân của cả tỉnh.

2.3. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025

- Có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được học tập, quán triệt nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

- Có 100% cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, đối thoại để lấy ý kiến Nhân dân trước những vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc miền núi.

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức chuyên trách làm công tác dân vận được học tập, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ dân vận và công tác dân tộc.

- Có ít nhất 90% đồng bào được biết và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân tộc tại địa phương.

- 100% chương trình, dự án đầu tư tại địa phương được công khai minh bạch, trong đó có ít nhất 90% người dân trong vùng dự án được biết, được bàn, được tham gia, được kiểm tra, giám sát.

- Phấn đấu hàng năm kết nạp đảng từ 150 - 200 đảng viên.

- Trên 90% sinh viên hệ cử truyền ở vùng đồng bào dân tộc miền núi được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp ở trường đại học, cao đẳng.

- Đến năm 2025, giảm 50% xã, thôn đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người tăng 02 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 03%/năm.

2.4. Nhiệm vụ và giải pháp

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là về các mô hình thí điểm để đảm bảo phù hợp với tình hình mới và các quy định, các chủ trương mới, đồng thời phải được thực hiện kiên quyết, quyết tâm cao, mang lại hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được giao xây dựng mô hình phải có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện khi được thông qua.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc miền núi thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đảm bảo quyền làm chủ thực sự của đồng bào.

- Tiếp tục phối hợp nghiên cứu xác định rõ điều kiện và thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với từng vật nuôi, cây trồng cụ thể; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trực tiếp để bà con tự lực phấn đấu vươn lên, chủ động phát triển sản xuất hàng hóa và quan tâm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm thống nhất chủ trương để nhất quán thực hiện. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi để giải quyết việc làm, tăng thu nhập nhưng không để đồng bào mất đất sản xuất. Nâng nhận thức đồng bào trong việc đào tạo đưa lao động đi nước ngoài để nâng trình độ lao động và thu nhập.

- Nâng cao chất lượng dạy và học quan tâm dạy tiếng dân tộc Raglai, hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Có chính sách đặc thù để giải quyết việc làm cho sinh viên người dân tộc miền núi tốt nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, nhất là các em diện cử tuyển. Quan tâm đến đội ngũ trí thức trẻ đang công tác ở các xã miền núi để các em an tâm công tác. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho thanh niên; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng lao động là con em dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tiếp tục triển khai mở rộng các hoạt động lễ hội, tết truyền thống.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng công tác vận động, tập hợp quần chúng; hướng các hoạt động về cơ sở; thường xuyên giám sát và phản biện xã hội để góp phần thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án trong vùng đồng bào các dân tộc miền núi. Phát động các phong trào thi đua gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; Mặt trận và các

đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch công tác dân vận cụ thể để triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để làm thay đổi cách suy nghĩ của đồng bào, đổi mới tập quán sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, có ý thức tự lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao dân trí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong tỉnh. Vận động đồng bào nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”.

- Thường xuyên củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân vận, dân tộc; bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, dân tộc; tiến hành thực hiện thí điểm chủ trương đưa cán bộ lãnh đạo các phòng thuộc các sở, ngành cấp tỉnh về công tác tại xã vùng đồng bào dân tộc miền núi, gắn với cơ chế, chính sách phù hợp; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân vận, dân tộc vùng đồng bào dân tộc miền núi tại chỗ theo cơ cấu dân số, đảm bảo theo Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”. Tranh thủ và phát huy vai trò người có uy tín để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận này nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và Nhân dân, thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận; theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện Kết luận trước ngày 15/02/2022.

3.2. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện

các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

3.3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng và địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII và Kết luận này. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lồng ghép, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc miền núi hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc miền núi để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân.

3.4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu thực hiện thí điểm chủ trương đưa cán bộ lãnh đạo các phòng thuộc các sở, ngành cấp tỉnh về công tác tại xã vùng đồng bào dân tộc miền núi, gắn với cơ chế, chính sách phù hợp; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ theo cơ cấu dân số, đảm bảo các quy định hiện hành; tham mưu chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ công tác ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh.

3.5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc triển khai, học tập, quán triệt Kết luận đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tin truyền thông có kế hoạch tuyên truyền về tình hình và kết quả thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, nhất là sử dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống mạng xã hội; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình dự luận.

3.6. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi. Chỉ đạo hệ thống Mặt trận, đoàn thể các cấp xây dựng chương trình cụ thể về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi. Tăng cường công tác giám sát các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi.

3.7. Đảng ủy Công an và Quân sự tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi gắn với thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn; làm tốt công tác kết nghĩa, công tác dân vận; thực hiện chính sách tuyển sinh, chính sách hậu phương Quân đội đối với đồng bào dân tộc miền núi.

3.8. Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp xây dựng chương trình cụ thể về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi; chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận; định kỳ 03 năm, 5 năm đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận này.

Kết luận này được phổ biến đến các chi, đảng bộ.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Đảng đoàn HỒND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban đảng của Tỉnh ủy,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



Nguyễn Đức Thanh